
ไดผ้่านการรบัรองจากสภามหาวิทยาลยัมหิดล ครั้งที ่๕๓๖ 

เมือ่วนัที ่๑๙ กนัยายน ๒๕๖๑ แลว้ 

แลว้ 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัมหิดล 

ครั้งที ่๕๓๕ (๘/๒๕๖๑) 

๑๕ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑   เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ณ  หอ้งประชุมศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยน์ที รกัษพ์ลเมือง ชั้น ๕  อาคารส านกังานอธิการบดี    

มหาวิทยาลยัมหิดล  ศาลายา 

----------------------- 

 

ผูม้าประชุม 

๑. ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ นพ.ไกรสทิธิ์  ตันติศิรินทร์  นายกสภามหาวิทยาลัย   ประธาน 

๒. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กติติพงษ์  กติยารักษ์    กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๓. ดร.โชค  บูลกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 ๔. นางโชติกา  สวนานนท ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 ๕. ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ นพ.ประเวศ  วะสี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๖. ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 

 ๗. นายมีชัย  วีระไวทยะ  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

๘. คุณหญิงลักษณาจันทร  เลาหพันธุ ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 ๙. ดร.สมเกยีรติ  ตั้งกจิวานิชย์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

๑๐. ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นพ.เสรี  ตู้จินดา กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

 ๑๑. ศาสตราจารย์ ดร.สรุศักดิ์  ลิขสทิธิ์วัฒนกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 ๑๒. ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง  มไหสวริยะ   กรรมการสภาฯ โดยต าแหน่ง   กรรมการ 

    รักษาการแทนอธกิารบดี   

 ๑๓. ศาสตราจารย์คลินิก พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล  กรรมการสภาฯ โดยต าแหน่ง  กรรมการ 

    ประธานสภาคณาจารย์     

 ๑๔. ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อศิรางกูร ณ อยุธยา กรรมการสภาฯ จากผู้บริหารระดบัคณบดีฯ กรรมการ

      คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์      

  ๑๕. ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสทิธิ์  วัฒนาภา  กรรมการสภาฯ จากผู้บริหารระดบัคณบดีฯ กรรมการ

      คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล       

 ๑๖. ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.วรานันท ์ บัวจีบ  กรรมการสภาฯ จากผู้บริหารระดบัคณบดีฯ กรรมการ

   คณบดีคณะทนัแพทยศาสตร์      

 ๑๗. รองศาสตราจารย์ นพ.ไชยรัตน์  เพ่ิมพิกุล กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจ า  กรรมการ  

      คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

  ๑๘. อาจารย์ ดร.ธติิคม  พัวพันสวัสดิ์  กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจ า  กรรมการ  

      คณะวิทยาศาสตร์ 

 ๑๙. ศาสตราจารย์ นพ.วชิร  คชการ  กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจ า  กรรมการ 

      คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 

 ๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา  โฆสติะมงคล  กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจ า  กรรมการ 

      คณะพยาบาลศาสตร์ 

 ๒๑. รองศาสตราจารย์ ดร.นพ. ทพ.ศิริชัย  เกยีรติถาวรเจริญ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจ า  กรรมการ 

      คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

 ๒๒. ดร.สถาพร  สาธุการ   กรรมการสภาฯ จากผู้ปฏบิัติงานฯ กรรมการ 

      หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒๓.  ศาสตราจารย์คลินิก นพ.โชคชัย  เมธไีตรรัตน์    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย        เลขานุการ 

      รักษาการแทนรองอธกิารบดี  

๒๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรลัชชา  ศิวรักษ์    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ผู้ช่วยเลขานุการ 

       ผู้ช่วยอธกิารบดีฝ่ายบริหาร 



 

-๒- 

ผูไ้ม่มาประชุม (ลาประชมุ) 

๑. นายมนูญ  สรรค์คุณากร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

  ๒. นายสมศักดิ์  โชติรัตนะศิริ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

  ๓. ดร.สมศักดิ์  ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

  ๔. ศาสตราจารย์ ดร.อมร  จันทรสมบูรณ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 ๕. พล.ต.อ. นพ.จงเจตน์  อาวเจนพงษ์ กรรมการสภาฯ โดยต าแหน่ง   กรรมการ 

     นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ 

  ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.กมัปนาท  ภักดีกุล  กรรมการสภาฯ จากผู้บริหารระดบัคณบดีฯ กรรมการ

    คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์         

   ๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สทิธมิงคล  กรรมการสภาฯ จากผู้บริหารระดบัคณบดีฯ กรรมการ

     คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  
 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

๑. ศาสตราจารย์ พญ.รวงผึ้ ง  สทุเธนทร์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 

๒. รองศาสตราจารย์ นพ.ปรีชา สนุทรานันท ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ 

  ศิษย์เก่าสัมพันธ์  

๓. รองศาสตราจารย์ นพ.ธนัย์ สภัุทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธกิารบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

๔. ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สวุัฒน์  เบญจพลพิทกัษ์ รักษาการแทนรองอธกิารบดีฝ่ายการศึกษา 

๕. รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณ ี สทุธสิสีงัข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 

๖. รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธกิารบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 

๗. รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณ ู สจัจรักษ์ ธรีะฐิติ รักษาการแทนรองอธกิารบดีฝ่ายวิเทศสมัพันธแ์ละ

   สื่อสารองค์กร 

๘. รองศาสตราจารย์ ดร.กติิกร  จามรดุสติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ

   การพัฒนาอย่างย่ังยืน 

๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธกิารบดีฝ่ายการคลัง 

  

 ๘. นางสนิุดา  เกยีรติ์วัฒนวิศาล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองบริหารงานทั่วไป 
 

ผูช้ี้แจง 

  ๑. นายคณพศ เฟ่ืองฟุ้ง        ผู้อ านวยการกองกฎหมาย (วาระที่ ๔.๓.๑ , ๖.๒) 
 ๒. นางจริยา  ปัญญา ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล (วาระที่ ๖.๒ ) 

   

ฝ่ายเลขานุการท่ีประชุม 

 ๑. นางสาวมยุรี  แย้มศรี ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล  

 ๒. นายศุภโชค  อนิทจักร์ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๓. นายสหธรรม กองตรี ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๔. นางสาวอรวรรณ  ห่อหอม ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๕. นางสาวสทุสัศรี  สายรวมญาติ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๖. นางสาวเทยีนทพิย์  เศียรเมฆัน จันทร์ค า ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๗. นางสาวสกุญัญา  ปุญญกนัต์ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล   

 ๘. นางสาวอญัชลี  อคัรเยนทร์ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๙. นางสาวดุจดาว  ตู้จินดา ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์  ตันติศิรินทร์ นายกสภามหาวิทยาลัย ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้

กล่าวเปิด และด าเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๕๓๕  ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้  
 



 

-๓- 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองท่ีประธานแจง้ต่อท่ีประชุม 

 ๑.๑   จ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูเ้ขา้ประชุม 

       ประธาน แจ้งว่า การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๕๓๕ วันพุธ ที่ ๑๕ สงิหาคม พ.ศ. 

๒๕๖๑ นี้  มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาร่วมประชุม จ านวน ๒๒ ท่าน และขอลาประชุม จ านวน ๗ ท่าน  

มติท่ีประชุม  รบัทราบ    

 

 ๑.๒   ความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลยัมหิดล 

  ประธาน แจ้งว่า ในเดือนสงิหาคมน้ี มีเร่ืองที่มหาวิทยาลัยมีความภาคภมูิใจ ๒ เร่ือง คือ 

  ๑. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทนิัดดามาตุ เสดจ็ฯ ไปทรงเป็นประธาน

เปิดงาน “มหิดล – วันแม่” เมื่อวันที่ ๒ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้ นเป็นปีที่ ๓๓ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 

เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยได้จัดให้มีกจิกรรมการคัดเลือก “แม่ดี-บุคลากรเด่น” “แม่สู้ชีวิต” “แม่ 

๑๐๐ ปี” และ “แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” นอกจากนี้  ยังมีการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค การแสดงวัฒนธรรม

ผ้าเฉลิมพระเกยีรติ  การแสดงขับร้องเพลงกล่อมลูก  

 ๒. สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสดจ็พระราชด าเนินไปทรงเปิดการแข่งขัน

วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ คร้ังที่ ๑๒ (12th International Earth Science Olympiad : 

IESO 2018) พร้อมทั้งทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเดจ็พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และทอดพระเนตร

พิพิธภัณฑ์ธรณีศาสตร์และนิทรรศการอุทยานธรณีวิทยา เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาเขตกาญจนบุรี  ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 

มติท่ีประชุม รบัทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เร่ืองเสนอเพือ่รบัรอง 

 ๒.๑ รบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัมหิดล ครั้งท่ี ๕๓๔ 

     เลขานุการสภามหาวิทยาลยั เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

คร้ังที่ ๕๓๔  ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธ ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  จ านวนทั้งสิ้น ๑๕ หน้า  พร้อมสรุปมติที่ประชุม

สภามหาวิทยาลัย คร้ังดังกล่าว จ านวน ๗ หน้า   

สรุปมติท่ีขอ    เสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณารบัรองรายงานการประชุม  
 

    ที่ประชุมเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมหน้า ๑๔ ซึ่งมีการพิมพ์ผิด ๒ แห่งในวาระที่ ๗.๔ 

บรรทัดที่ ๔๔  จากเดิม “สถาบันชืววิทยาศาสตร์โมเลกุล” แก้ไขเป็น “สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล” และวาระที่ ๗.๖ 

บรรทดัที่ ๕๔  จากเดิม “การรปะชุม”  แก้ไขเป็น “การประชุม” 
 

มติท่ีประชุม    รบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัมหิดล ครั้งท่ี ๕๓๔ วนัพุธ ท่ี ๑๘ กรกฎาคม

     พ.ศ. ๒๕๖๑ หลงัจากไดแ้กไ้ขตามท่ีท่ีประชุมเสนอแลว้     

 

  ๒.๒  รบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัมหิดล ครั้งท่ี ๕๓๔ (วาระลบั) 

     เลขานุการสภามหาวิทยาลยั เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

คร้ังที่ ๕๓๔  เมื่อวันพุธ ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนที่เป็น “วาระลับ” มีจ านวน ๑ หน้า ประกอบด้วยรับรองรายงาน

การประชุมสภาฯ คร้ังที่ ๕๓๓ (วาระ ๒.๒)  เร่ืองขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (วาระ ๖.๑.๑) 

และพิจารณาผลการทบทวนการเสนอขอต าแหน่งศาสตราจารย์ (คร้ังที่ ๑) (วาระ ๖.๑.๒) 

สรุปมติท่ีขอ   เสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณารบัรองรายงานการประชุม    

มติท่ีประชุม    รบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัมหิดล ครั้งท่ี ๕๓๔ วนัพุธ ท่ี ๑๘ กรกฎาคม

     พ.ศ. ๒๕๖๑ (วาระลบั)  โดยไม่มีการเสนอขอแกไ้ข 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองเสนอเชิงนโยบาย 

 ๓.๑ นโยบายดา้นการวิจยั มหาวิทยาลยัมหิดล 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลยั ช้ีแจงว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล มีวิสยัทัศน์มุ่งมั่นที่จะเป็น

มหาวิทยาลัยระดับโลก เมื่อพิจารณาจากปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน ความเข้มแขง็ทางการวิจัยเฉพาะด้านของ

มหาวิทยาลัยมหิดล จึงก าหนดยุทธศาสตร์ที่ ๑ “Excellence in Research with Global and Social Impact” 

โดยศาสตราจารย ์ดร.พญ.รวงผ้ึง สุทเธนทร์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย จะเป็นผู้น าเสนอนโยบายด้าน

การวิจัย ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ และให้ข้อคิดเหน็  ซึ่งสรุปได้ดังนี้  



 

-๔- 

  ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) 

มีเป้าประสงค์หลัก “World Class Research & Creative Innovation” ที่ได้ก าหนดค่าเป้าหมายและตัวช้ีวัดความส าเร็จ

ในระยะ ๕ ปี ๑๐ ปี และ ๒๐ ปี ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว จากคณะกรรมการยุทธศาสตร์และก าหนดทศิทางการวิจัย โดยแบ่ง

ผลผลิตทางการวิจัยเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ P1 ผลงานวิจัยต้นน า้ (ผลงานตีพิมพ์ การอ้างอิง และทรัพย์สนิทางปัญญา) 

และ P2 ผลงานวิจัยปลายน า้ (ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์เชิงสงัคม เป็นนโยบาย แนวปฏิบัติอ้างอิงระดับชาติและ

นานาชาติ เชิงพาณิชย์ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการ) จึงได้ก าหนดทศิทาง นโยบาย แผนงาน โครงการ

ที่ส  าคัญ ดังน้ี ๑. การส่งเสริมสนบัสนุนการรวมกลุ่มวิจัยหลายรุ่นและสหสาขาจากหลายส่วนงาน (Multi-Generation 

Researcher and Multidisciplinary) ให้สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติ เทคโนโลยีใหม่ และความเข้มแขง็ของมหาวิทยาลัย 

๒. การสรา้งระบบสนบัสนุนการวิจัยท่ีครบวงจรจากตน้น ้ าถึงปลายน ้ า (Research Value Chain) ด้วยการวิจัย

แบบ Demand-Driven ด้วยการปรับหน่วยงานและวิธีปฏิบัติงานครบวงจรแบบเชิงรุก โดยเร่ิมจาก (๑) หน่วย Global 

Research Intelligence ที่รวบรวมข้อมูลวิจัยนวัตกรรมจากสถาบันทั้งในและต่างประเทศ (คู่ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์) 

แหล่งทุนวิจัย เอกชน เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการสร้างงานวิจัยนวัตกรรม (๒) หน่วยบริหารจัดการทุนวิจัย ที่ช่วยบริหารเงิน

และโครงการวิจัยแบบครบวงจร (๓) MU Multidisciplinary Research Center (MUMRC) ที่จะให้การบริหาร

จัดการแบบใหม่ (ต้นแบบ) ที่ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินการบัญชี และการบริหารโครงการ 

เพ่ือให้อาจารย์ นักวิจัย ที่มีศักยภาพทางการวิจัยสงู ผลิตผลงานวิจัยให้มหาวิทยาลัยอย่างย่ังยืน (๔) MU Academic 

Service Center (MUASC) บริหารจัดการบริการวิชาการแบบครบวงจร (๕) Office of Research Integrity and 

Compliance ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมิน ให้ความรู้  มาตรฐานการวิจัย นวัตกรรม ทรัพย์สนิทางปัญญา โดยมีการ

ตรวจสอบภายในตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของการวิจัยทั้งในคน สตัว์ เช้ือโรค สารพิษ พืช เคร่ืองมือทางการแพทย์ 

และข้อมูล ๓. การสรา้งระบบนิเวศนก์ารวิจยัและนวตักรรม ที่ท  าให้เกดิการสร้างผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในสงัคม

และเชิงพาณชิย์แบบครบวงจร และ ๔. การจดัหา Endowment Fund เพ่ือเป็นกองทุนวิจัยนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 

  ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย ์กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์และก าหนดทศิทางการวิจัย กล่าวเสริมว่า ในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกบัการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 

ที่บุคลากรมีภารกจิหลัก ๓ ด้าน ได้แก่ การศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สงัคม หากมหาวิทยาลัยสามารถ

บริหารจัดการให้สมดุลจะท าให้เกิดความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล 

ได้เคยเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว และคณะกรรมการยุทธศาสตร์

ด้านวิจัยจะได้น าร่างฯ ดังกล่าวมาใช้ เพ่ือเป็น Modern HR จึงต้องการการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยในอนาคตต่อไป 

สรุปมติท่ีขอ    เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่ทราบและใหข้อ้เสนอแนะ 
 

  ความเห็น และขอ้เสนอแนะของกรรมการ  

๑. เสนอให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์และก าหนดทิศทางการศึกษา การวิจัย และด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมในการคิดและการด าเนินการ เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยตามเป้าหมายที่ก าหนดไปด้วยกนั 

๒. การจัดการมหาวิทยาลัย ทางด้านงาน เงิน งบประมาณ ค่าตอบแทน และการยกระดับวิทยะฐานะ
ของบุคลากร จ าเป็นต้องมีรูปแบบในการสร้างแรงจูงใจแบบ ๔.๐ เพ่ือสร้างองค์ความรู้  และเป็นระบบบริหารจัดการความรู้  

ที่ทุกคนเข้าถึงได้ โดยจะเป็นพ้ืนฐานของการท างานวิจัย และเป็นเคร่ืองมือสื่อสาร ระหว่างนักวิจัยทั้งในมหาวิทยาลัยและทั่วโลก 

๓. มหาวิทยาลัยควรใช้โอกาสในความเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มีความเป็นอิสระในการ
บริหารตนเองของมหาวิทยาลัย ให้เกิดประโยชน์สูงสดุ โดยสามารถน าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือปรับเปล่ียนกฎระเบียบ

ต่างๆ ที่ไม่เอื้ออ านวย ให้สอดคล้องกบัเป้าหมายและเกื้อหนุนกบัการพัฒนา 

๔. มหาวิทยาลัยมหิดลควรมีหน่วยงานกจิการเพ่ือสงัคม Social Enterprise อย่างจริงจัง 

๕. เสนอให้มีความร่วมมือกบัสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)  
Thailand Institute of Justice (TIJ) ที่เน้นเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs เป้าหมายที่ ๑๖ ด้านนิติธรรม

และการพัฒนา) ที่ยังขาดทีมนักวิจัยคนไทยที่ท  างานต่างประเทศไทย ในการสังเคราะห์ผลงานอย่างเป็นระบบของในหลวง

รัชกาลที่ ๙ ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แล้วมากมาย เพ่ือสู่การน าเสนอระดับโลก 

๖. เสนอการส่งคนไทยไปท างานกบัหน่วยวิจัยที่โดดเด่นในต่างประเทศ เพ่ือสร้างเครือข่าย 

และความเช่ียวชาญ และใช้ประโยชน์จากทุนทางปัญญาของมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างเตม็ที่ 

มติท่ีประชุม ๑. รบัทราบ  

 ๒. เห็นชอบในหลกัการใหมี้การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่วมคิดของ ๓ ยุทธศาสตร ์ดา้น

  การวิจัย ดา้นการศึกษา และดา้นทรพัยากรบุคคล ท่ีมาจากตวัแทนของคณะกรรมการ

  ยุทธศาสตร ์คณะละ ๓ ท่าน 



 

-๕- 

               ๓.๒ รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล 

   เลขานุการสภามหาวิทยาลยั ช้ีแจงว่า ตามมติสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมคร้ังที่ ๕๑๓ 

เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล เพ่ือให้การด าเนินงานของสภา

มหาวิทยาลัยมหิดล  ในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

คล่องตัวและ มีประสทิธิภาพ  ซึ่งคณะกรรมการฯชุดนี้ ได้จัดการประชุมอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพ่ือพัฒนาการ

ด าเนินงานด้านกฎหมายและธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย และบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ตามแนวทางของมหาวิทยาลัย  

ในการน้ี ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์   ลิขสิทธิ์ วัฒนกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ  ในฐานะประธาน

คณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล  จะรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล 

ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ 

ต่อสภามหาวิทยาลัยต่อเนื่องจากคร้ังเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สรุปได้ดังนี้  

   คณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล มีหลักการการท างาน ๓ ขั้นตอนคือ  ข้ันตอนที่ ๑ 

การรับฟังความเหน็ของผู้ที่เกี่ยวข้อง  ข้ันตอนที่ ๒  คณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาลปรึกษาหารือกบัผู้ที่เกี่ยวข้อง 

และข้ันตอนที่ ๓ ค านึงถึงความเป็นธรรมตามกฎหมายธรรมาภิบาล ต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน เพ่ือให้ผู้ปฎิบัติงาน

สามารถปฎิบัติงานได้ และหากมีข้อขัดข้องต้องสามารถแก้ไขเพ่ือให้สามารถปฎิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและคล่องตัว

ต่อไป  ทั้งนี้  คณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล ได้มีการประชุมทั้งสิ้น ๒๓ คร้ัง  โดยมีข้อบังคับที่ผ่านการพิจารณา

ของคณะกรรมการฯ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเหน็ชอบและประกาศใช้แล้ว จ านวน ๑๐ ฉบับ และได้พิจารณาแล้วเสรจ็ 

และอยู่ในข้ันตอนส่งกลับมาที่มหาวิทยาลัย  จ านวน ๓ ฉบับ  นอกจากนี้  เสนอให้มีระบบร้องทุกข์ เพ่ือให้เกิดทศันคติที่ดี

ต่อกนั เพ่ือสร้างความร่วมมือ ให้ช่องทางที่ทุกคนสามารถพูดคุยกนัได้ เกดิการแลกเปล่ียนกนั ในกรณทีี่มีการมองคนละมุม 

สรุปมติท่ีขอ    เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่ทราบและใหข้อ้เสนอแนะ 
 

  ความเห็น และขอ้เสนอแนะของกรรมการ  

๑. กองกฎหมายควรได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถที่สงูข้ึน เพ่ือเข้าไปช่วยคณะ และ 

หน่วยงานต่างๆ ให้มีการพัฒนากฎระเบียบน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๒. เสนอให้มีการตรวจสอบภายในและการอบรมให้หน่วยงานเข้าใจกฎระเบียบ  พร้อมทั้ง 
ต้องเข้าใจเจตนารมย์ของกฎระเบียบ และควรแยกบทบาทให้ชัดเจนระหว่างนักกฎหมายและนักตรวจสอบภายใน  

๓. เสนอให้มีการตั้งคณะท างาน เพ่ือทบทวนพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยมหิดล ที่ใช้มาแล้ว ๑๐ ปี 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลยั ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยได้จัดท าคู่มือธรรมาภิบาล  มหาวิทยาลัย 

มหิดล  โดยบุคลากรใหม่ทุกคนจะได้รับคู่มอืธรรมาภิบาล เพ่ืออ่าน ศึกษา และลงนามรับทราบในการถอืปฏบิัตใินทุกระดับ 

และจัดท าประกาศหลักปฏบิัติด้านจรรยาบรรณองค์กร การประกาศรับสมัครบุคลากร การจัดซ้ือจัดจ้าง ที่มีระบบโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ ซ่ึงปรากฏบนเวบไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าดูได้ นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยมหิดลยังเข้าสู่การตรวจสอบจาก

หน่วยงานภายนอกโดยหน่วยงาน ป.ป.ช. ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Internal Integrity & Transparency Assessment : ITA) ซึ่งจะประกาศผลในเดือนกนัยายนที่จะถึงน้ี ผลักดันให้

แต่ละส่วนงานมีกลไกในธรรมาภิบาลที่เป็นระบบมากย่ิงขึ้น และมีช่องทางการรับเร่ืองร้องทุกข์ผ่านระบบออนไลน์ มีการ

อบรมกฎหมายเพ่ือผู้บริหาร และจะมีประกาศคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส  
 

มติท่ีประชุม   รบัทราบ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔   เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 

            ๔.๑ แต่งตั้งผูบ้ริหาร/คณะกรรมการสรรหา 

             ๔.๑.๑    แต่งตั้งคณบดีวิทยาลยันานาชาติ 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลยั ช้ีแจงว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ ๕๓๒ เมื่อ

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และคร้ังที่ ๕๓๓ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ

สรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เพ่ือด าเนินการสรรหาคณบดีคนต่อไป แทนรองศาสตราจารย์ นพ.พิทยา จารุพูนผล 

ซ่ึงจะครบวาระการด ารงต าแหน่งฯ ในวันที่ ๓๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น  คณะกรรมการสรรหาฯ  ได้มีการประชุมคร้ังที่ ๑ 

เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และคร้ังที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๔ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ในการน้ี ศาสตราจารย์ ดร.สรุศักดิ์ 

ลิขสทิธิ์วัฒนกุล  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ได้น าเสนอผลการสรรหา ดังนี้  



 

-๖- 

  การด าเนินการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาตินั้น เป็นไปตาม ๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย

การบริหารงานของวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ พ.ศ.๒๕๕๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) 

พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๔ วรรคสาม ซึ่งก าหนดให้หลักเกณฑแ์ละวิธกีารสรรหาคณบดี ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย

การสรรหาหัวหน้าส่วนงานมาบังคับใช้โดยอนุโลม  ๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 

๒๕๕๒ ข้อ ๑๓(๕) ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาน าช่ือผู้ที่สมควรด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนงานที่ได้รับการกลั่นกรองแล้ว

เสนอสภามหาวิทยาลัย พร้อมประวัติและผลงาน รวมทั้งข้อมูลเชิงวิเคราะห์ และความเห็นประกอบเกี่ยวกบัความเหมาะสมของ

ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือดังกล่าวเพ่ือพิจารณาต่อไป  และ ๓) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๔(๑๓) 

ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจพิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าส่วนงาน ฯลฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอให้

ศาสตราจารย์ ดร.สรุศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล  เป็นประธาน  และประธานสภาคณาจารย์ เป็นเลขานุการ  ทั้งนี้  คณะกรรมการ

สรรหาได้ด าเนินการตามที่ข้อบังคับก าหนด และยึดหลักความเป็นธรรม ไม่มีอคติ  ในการลงคะแนนเสยีง คณะกรรมการ

มีมติให้อธิการบดีงดออกเสยีง เนื่องจากได้มีประเดน็ฟ้องร้องกับผู้เข้ารับการสรรหาท่านหนึ่ง  กรรมการทุกท่านมีอิสระ

ในการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา โดยให้ผู้ที่ได้รับการพิจารณาทุกคนแสดงวิสยัทศัน์ และตอบข้อซักถามในหัวข้อเดียวกัน 

ปรากฏว่าผู้ที่ได้รับการเสนอช่ีอให้ด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา  

โฉมฉาย  พนักงานวิทยาลัยนานาชาติ  สงักัดวิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล  ซึ่งมีแผนงานนโยบายการด าเนินงาน

ที่ชัดเจน  โดยเฉพาะอย่างย่ิงเร่ืองการประสานความสามัคคีในหน่วยงาน ทั้งมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีมาก  

และเป็นที่ยอมรับของคนในองค์กร   

  ประธานสภาคณาจารย ์กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในการสรรหาคร้ังนี้   ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ 

ได้ก าหนดแบบฟอร์มที่มีความชัดเจนมาก โดยผู้ที่เข้ารับการสรรหาทุกคนจะได้รับค าถามเดียวกันหมด และการให้คะแนน

จะมีน า้หนักเท่ากัน  ซึ่งแบบฟอร์มการให้คะแนนของกรรมการทุกคนจะถูกบรรจุไว้ในซองปิดผนึก หากมีปัญหาเกี่ยวกับ

การสรรหาที่อาจเกดิข้ึนภายหลัง สามารถน ามาใช้เป็นหลักฐานอ้างองิได้ จึงเสนอให้ใช้แบบฟอร์มดังกล่าวในการสรรหา

หัวหน้าส่วนงานอื่นๆ ต่อไปด้วย 

สรุปมติท่ีขอ   เสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาแต่งตั้งรองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจุฬธิดา โฉมฉาย 

ใหด้ ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลยันานาชาติ   

มติท่ีประชุม   อนุมติัแต่งตั้งรองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจุฬธิดา โฉมฉาย ใหด้ ารงต าแหน่งคณบดี

วิทยาลยันานาชาติ ทั้งนี้  ตั้งแต่วนัท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นตน้ไป โดยมีวาระการ

ด ารงต าแหน่ง ๔ ปี 

  

             ๔.๑.๒    ขออนุมติัขยายระยะเวลาการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลยั ช้ีแจงว่า ตามที่ รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี มิตรภานนท ์คณบดี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะครบวาระการด ารงต าแหน่งคณบดีในวันที่ ๒๐ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  และ

สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ ๕๓๒ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือด าเนินการสรรหาคณบดีฯ คนต่อไป นั้น  คณะกรรมการสรรหาฯ 

ได้ประชุมคร้ังที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และก าหนดวันประชุมคร้ังที่ ๒ เพ่ือสมัภาษณห์าข้อมูลและรับฟังวิสยัทศัน์ของผู้เข้ารับการสรรหาฯ 

ในวันที่ ๔ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 

๒๕๕๒ ข้อ ๑๕ ที่ก าหนดว่า “การสรรหาหัวหน้าส่วนงาน กรณทีี่หัวหน้าส่วนงานเดิมครบวาระ หรือทราบวันพ้นจากต าแหน่ง

ที่แน่นอน ให้คณะกรรมการสรรหาด าเนินการสรรหาให้เสรจ็สิ้นก่อนหัวหน้าส่วนงานเดิมพ้นจากต าแหน่งอย่างน้อยหกสบิวัน”   

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติขยายระยะเวลาการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เป็นไป

ตามที่ข้อบังคับฯ ก าหนด โดยจะน าผลการสรรหาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ในการประชุมคร้ังที่ ๕๓๖ วันที่ ๑๙ กันยายน 

๒๕๖๑ ต่อไป 

สรุปมติท่ีขอ   เสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาอนุมติัการขยายระยะเวลาการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ 

มติท่ีประชุม   อนุมติัขยายระยะเวลาการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ออกไป

จนถึงวนัท่ี ๑๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ตามท่ีเสนอ 

  



 

-๗- 

              ๔.๑.๓    แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลยั ช้ีแจงว่า ตามที่ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสทิธิ์ วัฒนาภา 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จะครบวาระการด ารงต าแหน่งคณบดีในวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มหาวิทยาลัยจึงเตรียมการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคนต่อไป  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 

ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖ 

ข้อ ๙ ก าหนดไว้ว่า “ในการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน ให้มีคณะกรรมการสรรหาขึ้นคณะหนึ่ง โดยสภามหาวิทยาลัยมหิดล

แต่งตั้ง ประกอบด้วย (๑) อธิการบดี  (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนหนึ่งคน  (๓) กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร จ านวนหนึ่งคน  (๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า จ านวนหนึ่งคน 

(๕) ประธานสภาคณาจารย์  และ (๖) บุคคลภายนอกส่วนงาน โดยการเสนอช่ือของคณะกรรมการประจ าส่วนงาน

เป็นผู้เสนอช่ือ จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการ  ทั้งนี้  คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในการประชุม

คร้ังที่ ๑๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้เสนอช่ือศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงชนิกา  ตู้จินดา  

และศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสตัยาทร เป็นกรรมการสรรหาจากบุคคลภายนอกส่วนงาน 

ตามข้อ ๙(๖)  

สรุปมติท่ีขอ   เสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

ศิริราชพยาบาล ทั้งคณะ 

    

  ในการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานี้   ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสทิธิ์ วัฒนาภา 

ได้ขอออกจากที่ประชุม เน่ืองจากอาจเป็นผู้มีส่วนได้เสยีในเร่ืองดังกล่าว และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยรัตน์ เพ่ิมพิกุล 

ขอไม่รับเป็นผู้ถูกเสนอช่ือเป็นกรรมการสรรหาฯ  ซึ่งการพิจารณากรรมการสรรหาจากกรรมการสภาฯ ตามข้อ (๒)  (๓)  

และ (๔) ของข้อบังคับฯ นั้น ใช้วิธกีาร Electronic Vote  
   

มติท่ีประชุม   อนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล ดงันี้   

   (๑) อธิการบดี 

   (๒) ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยป์ระเวศ วะสี  

   (๓) ศาสตราจารย ์ดร. ทนัตแพทยห์ญิงวรานนัท ์บวัจีบ 

   (๔) รองศาสตราจารย ์ดร.นพ. ทนัตแพทยศิ์ริชยั  เกียรติถาวรเจริญ 

   (๕) ประธานสภาคณาจารย ์

   (๖) ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงชนิกา ตูจิ้นดา 

   (๗) ศาสตราจารยค์ลินิกเกียรติคุณ นายแพทยปิ์ยะสกล สกลสตัยาทร 

 

  ๔.๒ ขออนุมติัหลกัการ / ขออนุมติั  การเปิดหลกัสูตรใหม่  

  - ไม่มี - 

 

            ๔.๓ ขออนุมติัประกาศ / ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล 

              ๔.๓.๑    (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละอตัราการจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง

ของพนกังานมหาวิทยาลยั (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. .... 

  ประธาน ช้ีแจงว่า เนื่องจากการเสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ืองหลักเกณฑ์

และอัตราการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... น้ี เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร  ดังน้ัน 

ทั้งรักษาการแทนอธิการบดี และรักษาการรองอธิการบดี ทุกท่านรวมทั้งผู้ช่วยอธกิารบดีฝ่ายบริหาร จะขอออกจากที่ประชุม 

จึงขอให้ประธานสภาคณาจารย์ เป็นผู้น าเสนอวาระ และขอให้ฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมช้ีแจงด้วย 

  ประธานสภาคณาจารย ์ช้ีแจงว่า สบืเนื่องจากที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ ๕๓๐ เมื่อ 

วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณาเร่ืองการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งให้รักษาการแทนรองอธกิารบดีที่ปฏิบัติหน้าที่

ระหว่างรอการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีมติที่ประชุม ดังน้ี  ๑ มอบหมายให้กองกฎหมาย

จัดท าร่างหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจ าต าแหน่งให้รักษาการแทนรองอธิการบดีและรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

ต่างๆ โดยให้ครอบคลุมต าแหน่งประเภทผู้บริหารในระดับต่างๆ ของส่วนงานที่รักษาการแทนเกินกว่าหกเดือน และให้

ประธานสภาคณาจารย์น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (ก.บ.ค.) เพ่ือพิจารณาและให้ข้อคิดเห็น

ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย และ ๒. ให้น าเร่ืองการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งรักษาการแทนอธกิารบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ระหว่าง

รอการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธกิารบดฯี เสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือให้ความคิดเหน็และหาทางออกในกรณรัีกษาการ

เกนิกว่า ๑๘๐ วัน โดยให้ท าคู่ขนานไปกบัข้อ ๑ นั้น 

  กองกฎหมายได้ด าเนินการยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ืองหลักเกณฑ์และอตัราการ

จ่ายเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... เสนอคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล



 

-๘- 

ในการประชุม คร้ังที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ พิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอ ก.บ.ค. ในการประชุม 

คร้ังที่ ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้  การประชุมวาระดังกล่าวรักษาการแทนอธิการบดี รักษาการ

แทนรองอธิการบดีและรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีไม่อยู่ในที่ประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระน้ี เน่ืองจากเป็นเร่ืองที่

เกี่ยวข้องกบัฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย  ซึ่งที่ประชุมได้เลือกคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลท าหน้าที่ประธาน

การประชุม  โดยที่ประชุม ก.บ.ค. ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบร่างประกาศฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....  และให้น าเสนอสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  โดยสาระส าคัญของร่างประกาศฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... เปล่ียนแปลงจากเดิมคือ ผู้ที่ได้รับ

แต่งตั้งให้รักษาการแทนหรือรักษาการในต าแหน่งประเภทผู้บริหารในกรณีที่เป็นต าแหน่งว่างและได้ปฏบิัติหน้าที่หลัก

ของต าแหน่งดังกล่าว ให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนดส าหรับต าแหน่งน้ัน นับแต่วันที่มีค าสั่ง

ให้ปฏบิัติหน้าที่เป็นต้นไปจนถึงวันที่พ้นจากหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งประกาศนี้ ให้ใช้บังคับกบัผู้บริหารทุกระดับในมหาวิทยาลัย 

  อนึ่ง ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาข้อหารือของมหาวิทยาลัยมหิดล ในเร่ืองดังกล่าว

แล้ว โดยได้ตอบข้อหารือดังนี้  (๑) เนื่องจากผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีและรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างๆ 

มิได้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ จึงสามารถรักษาการแทน

และปฏบิัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวได้เกนิกว่า ๑๘๐ วัน (๒) สภามหาวิทยาลัย มีอ านาจที่จะพิจารณาให้มีการแก้ไข

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ืองหลักเกณฑแ์ละอัตราการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือก าหนดให้

ผู้รักษาการแทนในต าแหน่งดังกล่าวมีสทิธไิด้รับเงินประจ าต าแหน่งเกนิกว่า ๖ เดือนได้ ทั้งนี้  การก าหนดให้อตัราเงินเดือน 

เงินประจ าต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามที่ ก.บ.ค.ก าหนด โดยความเหน็ชอบของสภามหาวิทยาลัย  

สรุปมติท่ีขอ   เสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาอนุมติั (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เร่ืองหลกัเกณฑ์

และอตัราการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งของพนกังานมหาวิทยาลยั (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ….   
 

   ศาสตราจารย ์ดร.สุรศกัด์ิ ลิขสิทธ์ิวฒันกุล  ในฐานะประธานคณะกรรมการกฎหมายและ 

ธรรมาภิบาล กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลดังกล่าวว่า ต้องมีการตีความเพ่ือให้ทราบเจตนารมณว่์า 

เป็นการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ที่ท  างานจริง กรณีของต าแหน่งอธกิารบดี ซ่ึงไม่สามารถก าหนดเวลาการโปรดเกล้าฯ ได้  

ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ระบุชัดเจนว่าสามารถจ่ายเงินประจ าต าแหน่งได้ โดยให้ไปแก้ไขประกาศฯ 

ทั้งน้ี ประกาศฯ ที่เสนอพิจารณาน้ี มิได้ใช้เฉพาะต าแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่จะใช้กบัผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

ทุกระดับ  และเห็นว่าควรได้มีการสื่อสารให้ประชาคมได้ทราบว่า ประกาศที่ออกไปโดยอธิการบดีเป็นผู้ลงนามน้ัน ได้ผ่าน

ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว โดยมิใช่การเพ่ิมเงิน แต่เป็นการจ่ายเงินในอัตราเดิมทุกประการ  และตาม

ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา  ส าหรับต าแหน่งรักษาการแทนรองอธิการบดี และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 

สามารถรักษาการได้เกิน ๑๘๐ วัน น้ัน  เป็นการท าหน้าที่ระหว่างรอการโปรดเกล้าฯ ของต าแหน่งอธิการบดี ทั้งน้ี 

ควรด าเนินการภายในปีงบประมาณ โดยเร่ิมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันเร่ิมปีงบประมาณ ๒๕๖๑   

   ศาสตราจารย ์ดร. นพ.ประสิทธ์ิ วฒันาภา ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า การพิจารณาร่างประกาศฯ 

ในที่ประชุม ก.บ.ค. ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ประธานแทนอธิการบดี เนื่องจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกคนต้อง

ออกจากที่ประชุม การจ่ายเงินประจ าต าแหน่งหากให้ย้อนหลังไปไม่มีก าหนดจะท าให้เกดิความยุ่งยากมาก ดังนั้น จึงควร

ต้องเป็นการจ่ายเงินภายในปีงบประมาณเดียวกัน และกรณีที่มีการรักษาการแทนเกินกว่า ๑ ต าแหน่ง จะได้รับเงิน

ประจ าต าแหน่งเพียงต าแหน่งเดียว  

   ผูอ้ านวยการกองกฎหมาย ช้ีแจงว่า ตามประกาศฯ จะมีเพียงการอ้างถึงมติของสภามหาวิทยาลัย 

ที่ให้ความเหน็ชอบแล้ว ส่วนความเหน็ของคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นเพียงการน าเสนอประกอบการพิจารณาในเร่ืองเดิม  
 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ และใหอ้ธิการบดีลงนามในประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละ

อตัราการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งของพนกังานมหาวิทยาลยั (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. …. เพื่อ

ประกาศบงัคบัใชต่้อไป  โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นตน้ไป   

 
               ๔.๔ รายงานผลการด าเนินการจัดหาประโยชนจ์ากเงินรายไดข้องมหาวิทยาลยัมหิดลส้ินสุด 

ณ วนัท่ี ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ประธาน แจ้งว่า หน่วยงานขอถอนเร่ือง เนื่องจากต้องจัดเตรียมข้อมูลเพ่ิมเติม   

มติท่ีประชุม รบัทราบ 

 

               ๔.๕ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๖๐ ของบริษทัท่ีมหาวิทยาลยัมหิดลลงทุน และ

ร่วมลงทุน 

  ประธาน แจ้งว่า หน่วยงานขอถอนเร่ือง เนื่องจากต้องจัดเตรียมข้อมูลเพ่ิมเติม   

มติท่ีประชุม รบัทราบ 



 

-๙- 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ืองสืบเนือ่ง 

         ๕.๑ การจ่ายค่าชดเชยค่าใชจ่้ายและค่าเสียหายกรณียกเลิกโครงการศูนยก์ารเรียนรูแ้ละพฒันา

สุขภาพภาวะผูสู้งอายุครบวงจรและบริบาลผูป่้วยระยะสุดทา้ย 

   ประธาน แจ้งว่า หน่วยงานขอถอนเร่ือง เน่ืองจากมีข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมเพ่ิมเติม และอยู่ระหว่าง

การเจรจาต่อรองกบับริษัท เสรีการโยธา จ ากดั   

มติท่ีประชุม รบัทราบ 
   

       ๕.๒ รายงานขอ้เท็จจริงตามมติสภามหาวิทยาลยั ในการประชุมครั้งท่ี ๕๓๓ (วาระลบั)  

   ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ ๕๓๓  เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้

พิจารณาวาระ ๘.๑  (วาระลับ)  โดยมีมติขอให้มหาวิทยาลัยไปศึกษาข้อเทจ็จริงเพ่ิมเติมในประเดน็ดังกล่าว และให้น า

ข้อเทจ็จริงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือจะได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการที่เหมาะสมต่อไป น้ัน  รักษาการแทนอธกิารบดี

จะได้น าเสนอรายงานข้อเทจ็จริงในเร่ืองดังกล่าว ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติต่อไป  โดยพิจารณาเป็น “วาระลับ” 

มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบตามท่ีเสนอ 

   ๒.  ขอใหด้ าเนินการโดยเร่งด่วน เพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสมต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาทกัทว้ง 

              ๖.๑    ขออนุมติัต าแหน่งทางวิชาการ 

             ๖.๑.๑    ขออนุมติัแต่งตั้ง และยงัไม่แต่งตั้งบุคคลใหด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ) 

  ประธาน ช้ีแจงว่า คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อ

วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และคร้ังที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ

และผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว เห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้

ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๓๑ ราย ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน ๑๗ ราย ต าแหน่งศาสตราจารย์ 

จ านวน ๒ ราย ต าแหน่งนักวิจัย ระดับ ๒  จ านวน ๑ ราย  และยังไม่แต่งตั้งต าแหน่งรองศาสตราจารย์จ านวน ๑ ราย 

สรุปมติท่ีขอ   เสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง และยงัไม่แต่งตั้งบุคคลใหด้ ารงต าแหน่ง 

 ทางวิชาการ ตามท่ีเสนอ 

มติท่ีประชุม   อนุมติั 

 

             ๖.๑.๒    พิจารณาผลการทบทวนการเสนอขอต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และต าแหน่งศาสตราจารย ์

(ครั้งท่ี ๑) (วาระลบั) 

  ประธาน ช้ีแจงว่า คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อ

วันที่ ๙ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  และคร้ังที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณาผลการทบทวนการ

เสนอขอต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และต าแหน่งศาสตราจารย์ (คร้ังที่ ๑) ของผู้เสนอขอต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ

ต าแหน่งศาสตราจารย์แล้ว มีมติยืนยันตามมติเดิมคือ ผลงานทางวิชาการคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณา

ต าแหน่งทางวิชาการก าหนดส าหรับต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และต าแหน่งศาสตราจารย์  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย

เพ่ือยืนยันผลการพิจารณาตามมติเดิมคือ ผลงานทางวิชาการคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ ที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง

ทางวิชาการก าหนดส าหรับต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และต าแหน่งศาสตราจารย์ 

สรุปมติท่ีขอ   เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่ยืนยนัผลการพิจารณาตามมติเดิม 

มติท่ีประชุม   ยืนยนัผลการพิจารณาตามมติเดิมคือ ผลงานทางวิชาการคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑท่ี์คณะ 

กรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการก าหนดส าหรบัต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และต าแหน่ง

ศาสตราจารย ์ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 

 

             ๖.๑.๓    ขออนุมติัยืนยนัประเภทผลงานทางวิชาการท่ีเสนอขอต าแหน่งศาสตราจารย  ์

 ประธาน ช้ีแจงว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณา

ด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 

ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ (วิธทีี่ ๒) สาขาวิชาดนตรี ได้ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (วันที่มหาวิทยาลัยได้รับเร่ือง) 

นั้น  คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับต าแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุม คร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๙ 

เมื่อวันที่ ๒๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาหนังสอื “สารานุกรมเพลงไทย” ของรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย 

แล้ว เห็นว่า มีลักษณะเป็นงานเขียนสารานุกรมเพลงไทย เมื่อพิจารณาค านิยามของผลงานทางวิชาการประเภท “หนังสือ” 

แล้วไม่เข้าข่ายเป็นหนังสอืตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ดังน้ัน จึงมีมติให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนประเภทของผลงาน

ทางวิชาการดังกล่าวอกีคร้ัง   



 

-๑๐- 

 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ได้หารือคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ว่าเป็นผลงาน

ทางวิชาการประเภท “หนังสอื” หรือเป็น “ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (สารานุกรม)”  ดังกล่าว เป็นผลงานตาม

ค านิยามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการก าหนดไว้หรือไม่ และคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

ในการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ได้ให้รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย ช้ีแจง

รายละเอยีดของผลงานเร่ือง “สารานุกรม เพลงไทย”  ว่าเข้าข่ายเป็นหนังสอืตามค านิยามอย่างไร  ในที่สดุ คณะกรรมการ

พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้สรุปว่า ผลงานเร่ือง

“สารานุกรมเพลงไทย” เข้าข่ายเป็นผลงานทางวิชาการประเภท “หนังสอื” โดยมีลักษณะเป็นการเรียบเรียงทางวิชาการ 

มีการสงัเคราะห์จากเอกสารและแหล่งข้อมูลด้วยวิธีที่หลากหลาย เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้และเข้าถึงวิทยาการดนตรีไทย

ตามค าช้ีแจงยืนยันเป็นหนังสอืของรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย ประกอบกบัได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ตั้งแต่แรกแล้วว่าเป็นผลงานทางวิชาการประเภทหนังสอื ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงยืนยันประเภทของ

ผลงานผลงานเร่ือง“สารานุกรมเพลงไทย” ว่าเข้าข่ายเป็นผลงานทางวิชาการประเภท “หนังสอื” ตามเดิม  

สรุปมติท่ีขอ  เสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาอนุมติัยืนยนัประเภทของผลงานเร่ือง“สารานุกรมเพลงไทย” 

  ว่าเขา้ข่ายเป็นผลงานทางวิชาการประเภท “หนงัสือ” ตามเดิม  

มติท่ีประชุม   อนุมติัยืนยนัประเภทของผลงานเร่ือง“สารานุกรมเพลงไทย” ของรองศาสตราจารย ์ว่าท่ี

รอ้ยตรีณรงคช์ยั ปิฎกรชัต ์ว่าเขา้ข่ายเป็นผลงานทางวิชาการประเภท“หนงัสือ” ตามเดิม 

ท่ีคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเสนอ 

 

            ๖.๑.๔    ขออนุมติัเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาท่ีเสนอก าหนดต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์

  ประธาน ช้ีแจงว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

(ก.พ.อ.) พิจารณารับทราบการแต่งตั้งและให้ความเหน็ชอบต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เป็นต าแหน่ง

ที่มีสทิธไิด้รับเงินประจ าต าแหน่งวิชาการของอาจารย์ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล ภาควิชาสงัคมศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสงัคมศาสตร์ นั้น  คณะอนุกรรมการเกี่ยวกบัต าแหน่ง
ทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 

ได้พิจารณา และมีมติให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนสาขาวิชา ที่เสนอขอต าแหน่ง เน่ืองจากสาขาวิชาสังคมศาสตร์

เป็นสาขาวิชาที่กว้างเกินไป และไม่แสดงถึงความเช่ียวชาญของผู้ขอต าแหน่ง ต่อมา คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ได้แจ้งไปยังคณะสงัคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ เพ่ือให้อาจารย์ ฐนันดร์ศักดิ์ก าหนดช่ือสาขาวิชาที่เสนอขอต าแหน่งให้แคบลง โดยเป็นสาขาวิชาหลักใน

กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ รวมทั้งสอดคล้องกับผลงานทางวิชาการและความเช่ียวชาญของผู้ขอต าแหน่ง และได้มีการหารือกับ

อาจารย์ฐนันดร์ศักดิ์หลายคร้ัง  ที่สดุ คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุม

คร้ังที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เปล่ียนสาขาวิชาที่เสนอขอต าแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล จาก “สาขาวิชาสงัคมศาสตร์” เป็น “รหัส ๙๑๖๑ สาขาวิชา 

การบริหารงานยุติธรรม (Justice Administration)” เพ่ือให้สอดคล้องกบัผลงานและสาขาวิชาที่เสนอขอก าหนดต าแหน่ง 

และประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองการก าหนดช่ือสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการเทยีบเคียง

สาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปมติท่ีขอ   เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติั  
 

มติท่ีประชุม   อนุมติัเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาท่ีเสนอก าหนดต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ของอาจารยฐ์นนัดรศ์กัด์ิ 

บวรนนัทกลุ จาก “สาขาวิชากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม” เป็น “รหสั ๙๑๖๑ สาขาวิชา

การบริหารงานยุติธรรม (Justice Administration)” ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาต าแหนง่

ทางวิชาการ เสนอ 

 

             ๖.๑.๕    แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

   เนื่องจากวาระนี้  ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ นพ.ไกรสทิธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธาน  เป็นผู้มีส่วนได้เสยี 

ในการได้รับการเสนอแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ จึงขอออกจากที่ประชุม และ

ให้ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ นพ.ประเวศ วะส ีกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ท าหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน  

   เลขานุการสภามหาวิทยาลยั ช้ีแจงว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ ๕๑๐ เมื่อวันที่ 

๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙   คร้ังที่ ๕๑๑  เมื่อวันที่ ๑๗ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  และคร้ังที่ ๕๒๓  เมื่อวันที่ ๑๖ สงิหาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๐  ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ และเลขานุการคณะกรรมการฯ นั้น   

เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการจะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ ๑๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ดังนั้น 

เพ่ือให้การด าเนินการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์

และวิธกีารแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๑ ข้อ ๗  ตามรายช่ือดังนี้  (๑) ศาสตราจารย์



 

-๑๑- 

เกยีรติคุณ นพ.ไกรสทิธิ์  ตันติศิรินทร์  ประธานกรรมการ (๒) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.มนตรี ตู้จินดา  กรรมการ 

(๓) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ก าแหง จาตุรจินดา  กรรมการ  (๔) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อภิชาติ  วิชญาณรัตน์  

กรรมการ (๕) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.วิเชียร  เลาหเจริญสมบัติ  กรรมการ (๖) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ 

ใบไม้  กรรมการ (๗) ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ ดร.วิชัย  ร้ิวตระกูล  กรรมการ (๘) ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ  โสภณรณฤทธิ์  

กรรมการ  (๙) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์  กรรมการ  (๑๐) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สวุิไล  เปรมศรีรัตน์  

กรรมการ  โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เป็นเลขานุการ และผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการฯ นี้  มีวาระการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๖ สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สรุปมติท่ีขอ   เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  

มติท่ีประชุม   อนุมติั 

 

              ๖.๒    การต่อเวลาราชการใหแ้ก่ขา้ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑) 

   เลขานุการสภามหาวิทยาลยั ช้ีแจงว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ ๕๒๙ เมื่อวันที่ 

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการและต่อเวลา

ปฏบิัติงานให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณากลั่นกรองความจ าเป็นของส่วนงาน คุณสมบัติ ผลการปฏบิัติงานและ

ผลงานของผู้ขอต่อเวลาฯ และเสนอแนะต่ออธกิารบดี หรือสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ นั้น คณะกรรมการฯ ได้

ด าเนินการประชุม เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง

การขอต่อเวลาฯ ตามที่ส่วนงานเสนอ และเร่ืองนี้ ได้เสนอคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมคร้ังที่ ๑๕/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๘ สงิหาคม ๒๕๖๑ พิจารณาแล้ว สรุปได้ดังนี้  (๑) ข้าราชการเสนอขอต่อเวลาราชการ จ านวน ๕ ราย ผ่านการ

พิจารณาตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดทั้ง ๕ ราย  (๒) มีพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย(ช่ือส่วนงาน) เสนอขอ

ต่อเวลาฯ จ านวน ๑๗ ราย ผ่านการพิจารณาตามเกณฑท์ี่ก าหนด ๑๔ ราย ส่วนอกี ๓ รายนั้น ผ่านการพิจารณาในหลักการ 

โดยมีเงื่อนไขให้ส่งผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่แล้วตามเกณฑ์ที่ก าหนด มายังมหาวิทยาลัยภายในวันที่ ๓๐ กันยายน 

๒๕๖๑ มิเช่นนั้นจะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ ์ 

สรุปมติท่ีขอ   เสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาอนุมติัการต่อเวลาราชการของขา้ราชการ และรบัทราบผล

การพิจารณาการต่อเวลาปฏิบติังานของพนกังานมหาวิทยาลยั/พนกังานมหาวิทยาลยั

(ช่ือส่วนงาน) ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองการต่อเวลาฯ เสนอ 
 

 ประธาน กล่าวว่า ศาสตราจารย์ นพ.ประสทิธิ์  ผลิตผลการพิมพ์   พนักงานมหาวิทยาลัย 

คณะวิทยาศาสตร์  ไม่ผ่านการพิจารณาตามเกณฑท์ี่ก าหนด แต่เนื่องจาก ๒ สปัดาห์ที่ผ่านมา มีผลงานตีพิมพ์ที่มี Impact 

fator สงูมาก จึงขอเสนอเพ่ิมเติมในการพิจารณาการต่อเวลาปฏบิัติงาน  

 ประธานสภาคณาจารย ์ให้ข้อมูลว่า การพิจารณาเพ่ิมเติมนั้น จะต้องไปดูข้อก าหนดในประกาศ 

เนื่องจากเกณฑก์ารต่อเวลาของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย จะแตกต่างกนั  โดยข้าราชการสามารถย่ืนเอกสาร 

ได้จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปีที่จะครบอายุเกษียณ แต่ของพนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องย่ืนเอกสารภายในวันที่ 

๓๑ มีนาคมของปีนั้น  

 รกัษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรพัยากรบุคคล ช้ีแจงว่า กรณขีองพนักงานมหาวิทยาลัย

ที่เป็นประเดน็ในการพิจารณามี ๒ ราย คือ ๑. รายของรองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา เอกโพธิ์  จากคณะแพทยศาสตร์ 

ศิริราชพยาบาล มิได้มีช่ือในการเสนอขอต่อเวลาปฏบิัติงานของคณะฯ ที่จะต้องเสนอช่ือภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม 

๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ระดับคณะฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าผงานการวิจัยไม่ผ่านเกณฑฯ์ จึงไม่ได้เสนอช่ือมา 

แต่ในช่วงที่มีการพิจารณาในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑  รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมามีผลงานผ่านเกณฑฯ์ แต่เป็นผลงานที่

เกดิขึ้นหลังจากเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยคณะฯ ได้ท าเร่ืองมายังมหาวิทยาลัยเพ่ือขอเพ่ิมเติมรายช่ือเพ่ือเสนอขอ

ต่อเวลาฯ ส่วนรายที่ ๒ คือศาสตราจารย์ นพ.ประสทิธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มีช่ือเสนอขอต่อเวลาฯ 

แต่เมื่อพิจารณาผลงานวิจัยแล้ว ไม่ผ่านเกณฑต์ามที่ก าหนด ๑ เร่ือง  เจ้าหน้าที่จึงได้สอบถามถึงผลงานเพ่ิมเติมไปที่

คณะฯ แต่เจ้าหน้าที่ของคณะฯ แจ้งว่าไม่มีผลงานเพ่ิมเติม โดยที่ไม่ได้สอบถามศาสตราจารย์ นพ.ประสทิธิ์ โดยตรง 

แต่หลังจากการพิจารณาแล้ว  ศาสตราจารย์ นพ.ประสทิธิ์  ได้แจ้งว่ามีผลงานการวิจัยเพ่ิมเติม และเป็นผลงานที่ผ่านเกณฑ ์ 

 ผูอ้ านวยการกองทรพัยากรบุคคล ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ในเร่ืองระยะเวลาของการต่อเวลา

ปฏิบัติงานของพนักงานฯ นั้น คณะฯ ต้องย่ืนเร่ืองรายช่ือของผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณาต่อเวลาฯ มาถึงมหาวิทยาลัย 

ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  คณะกรรมการที่พิจารณาเร่ืองการต่อเวลาของข้าราชการและของพนักงานฯ จะเป็น

ชุดเดียวกัน ส่วนของข้าราชการที่จะเสนอต่อเวลาราชการ กต้็องเสนอช่ือมาภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เช่นกัน 

เพียงแต่เร่ืองผลงานการวิจัย ถ้าอยู่ระหว่างการรอตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งตามประกาศก าหนดว่าต้องมีการตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑  ทั้งนี้  ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ก.พ.อ.) 

เร่ือง หลักเกณฑ ์วิธกีาร และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ ก าหนดให้

สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการให้แล้วเสรจ็

ก่อนสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการน้ันจะเกษียณอายุ  ส่วนการด าเนินการต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย



 

-๑๒- 

และพนักงานมหาวิทยาลัย(ช่ือส่วนงาน) เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ

การต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ก าหนดให้คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการต่อเวลาฯ 

เสนอเร่ืองต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในวันที่ ๓๑ สงิหาคมของทุกปี  

 ศาสตราจารย ์ดร. นพ.ประสิทธ์ิ วฒันาภา ช้ีแจงว่า เพ่ือให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนด 

ในรายของรองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา เอกโพธิ์ ถือว่าตกไป เน่ืองจากเกินก าหนดเวลาการเสนอรายช่ือ โดยคณะฯ 

จะใช้เงินรายได้ จ้างเป็นที่ปรึกษา หรือใช้เกณฑ์ของคณะฯ ในการจ้างผู้ที่มีอายุเกิน ๖๐ ปีมาปฏิบัติงาน ส่วนรายของ

ศาสตราจารย์ นพ.ประสทิธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ควรจะได้รับการพิจารณา เน่ืองจากผลงานเพ่ิมเติมผ่านเกณฑท์ี่ก าหนด  
  

มติท่ีประชุม   ๑. อนุมติัการต่อเวลาราชการของขา้ราชการ จ านวน ๕ ราย ตามท่ีเสนอ  

๒. รบัทราบผลการพิจารณาการต่อเวลาปฏิบติังานของพนกังานมหาวิทยาลยั/พนกังาน 

มหาวิทยาลยั(ช่ือส่วนงาน) ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองการต่อเวลาฯ เสนอ 

๓. ขอใหค้ณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองการต่อเวลาฯ ทบทวนการต่อเวลาปฏิบติังาน 

ของพนกังานมหาวิทยาลยั ในรายศาสตราจารย ์นพ.ประสิทธ์ิ ผลิตผลการพิมพ ์คณะวิทยาศาสตร ์

 

            ๖.๓    ขออนุมติัยุบเลิกศูนยต์รวจสอบสารตอ้งหา้มในนกักีฬา 

   เลขานุการสภามหาวิทยาลยั ช้ีแจงว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ ๕๒๗ เมื่อ

วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบให้ยกฐานะศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา เป็น“สถาบันสารต้องห้าม

และวิทยาการการวิเคราะห์” ซึ่งต่อมาคณะท างานเฉพาะกิจเพ่ือกลั่นกรองการปรับฐานะส่วนงานและหน่วยงานภายใน

ส่วนงานของมหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้เสนอปรับช่ือจาก

“สถาบันสารต้องห้ามและวิทยาการการวิเคราะห์” เป็น “สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกฬีา” 

โดยสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ ๕๓๑ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบการปรับช่ือดังกล่าว 

และให้วันที่มีผลบังคับใช้เป็นไปตามที่ประกาศในราชกจิจานุเบกษาก าหนด ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยได้มีประกาศมหาวิทยาลัย 

มหิดล เร่ือง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โดยก าหนดให้สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา เป็นส่วนงานล าดับ ๓๕ แล้ว  จึงขอเสนอ

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติยุบเลิกศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา และให้มหาวิทยาลัยจัดท าประกาศ

ยุบเลิกศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬาต่อไป 

สรุปมติท่ีขอ   เสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาอนุมติั 

มติท่ีประชุม   อนุมติั 

  

             ๖.๔    ขออนุมติัยุบเลิกศูนยส่์งเสริมจริยธรรมการวิจยัในคน สงักดัส านกังานอธิการบดี 

   ประธาน ช้ีแจงว่า เนื่องจากรักษาการแทนอธิการบดีได้แจ้งว่า ภาระงานของศูนย์ส่งเสริม

จริยธรรมการวิจัยในคน เป็นเร่ืองที่ส  าคัญ และมหาวิทยาลัยก าลังพิจารณาถึงหน่วยงานที่จะรองรับ จึงขอถอนเร่ืองเพ่ือ

ไปจัดท ารายละเอยีดเพ่ิมเติมให้เกดิความชัดเจน และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในโอกาสต่อไป  

สรุปมติท่ีขอ   เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบใหถ้อนเร่ืองตามท่ีรกัษาการแทนอธิการบดีเสนอ 

 

 ๖.๕   ขออนุมติัปรบัปรุงหลกัสูตร  

เลขานุการสภามหาวิทยาลยั ช้ีแจงว่า  ส่วนงานต่างๆ เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร รวม

จ านวน ๑๓ หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท ๑ หลักสูตร และระดับปริญญาตรี ๑๒ หลักสูตร ซึ่งผ่านการ

พิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรเรียบร้อยแล้ว โดยได้รับความเหน็ชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๑๔/๒๕๖๑  เมื่อวันพุธ ที่ ๒๕ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ (วาระที่ ๖.๕.๑-๖.๕.๗) 

และคร้ังที่ ๑๕/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธ ที่ ๘ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วาระที่ ๖.๕.๘-๖.๕.๑๓) หลักสตูรปรับปรุงดังกล่าว เร่ิมใช้

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ดังนี้    
๖.๕.๑   หลักสตูรการจัดการมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ (หลักสตูร 

  นานาชาติ-ภาคพิเศษ) หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑  ของวิทยาลัยนานาชาติ และบัณฑติวิทยาลัย 

๖.๕.๒   หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๖.๕.๓   หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑  

  ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๖.๕.๔   หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 



 

-๑๓- 

๖.๕.๕  หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๖.๕.๖  หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๖.๕.๗  หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.  

  ๒๕๖๑ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๖.๕.๘   หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ 

  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี    

๖.๕.๙  หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาองักฤษ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ 

  คณะศิลปศาสตร์ 

๖.๕.๑๐  หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑  ของคณะ 

  ศิลปศาสตร์ 

๖.๕.๑๑  หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย หลักสตูรปรับปรุง  

  พ.ศ. ๒๕๖๑  ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกฬีา   

๖.๕.๑๒ หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการออกก าลังกายและการกีฬา หลักสตูรปรับปรุง  

  พ.ศ. ๒๕๖๑  ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกฬีา  

๖.๕.๑๓ หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสตูร  

  นานาชาติ) หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 

สรุปมติท่ีขอ  เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติัการปรบัปรุงหลกัสูตรในวาระท่ี ๖.๕.๑-๖.๕.๑๓ 

มติท่ีประชุม  อนุมติัการปรบัปรุงหลกัสูตร จ านวน ๑๓ หลกัสูตร ตามท่ีเสนอ   
 

 ๖.๖   ขออนุมติัปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสูตร 

เลขานุการสภามหาวิทยาลยั ช้ีแจงว่า  ส่วนงานต่างๆ เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสตูร 

รวมจ านวน ๘ หลักสตูร เป็นหลักสตูรระดับปริญญาตรี  โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

หลักสตูรเรียบร้อยแล้ว  และได้รับความเหน็ชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๑๔/๒๕๖๑  

เมื่อวันพุธ ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วาระที่ ๖.๖.๑) และได้รับความเหน็ชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ า

มหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๑๕/๒๕๖๑  เมื่อวันพุธ ที่ ๘ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วาระที่ ๖.๖.๒-๖.๖.๘) โดยเร่ิมใช้ตั้งแต่

ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ตามรายละเอยีด ดังนี้    
๖.๖.๑   หลักสตูรทนัตแพทยศาสตรบัณฑติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะทนัตแพทยศาสตร์ 

๖.๖.๒   หลักสตูรบัญชีบัณฑติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 

 ๖.๖.๓   หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ  

  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖  ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี   

 ๖.๖.๔   หลักสตูรสาธารณสขุศาสตรบัณฑติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔  ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขต 

  อ านาจเจริญ   

 ๖.๖.๕  หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 

 ๖.๖.๖  หลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

 ๖.๖.๗  หลักสตูรทนัตแพทยศาสตรบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗  ของคณะ 

  ทนัตแพทยศาสตร์ 

 ๖.๖.๘   หลักสตูรทนัตแพทยศาสตรบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ของคณะ 

  ทนัตแพทยศาสตร์   

สรุปมติท่ีขอ  เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติัการปรบัปรงุแกไ้ขหลกัสูตรในวาระ ๖.๖.๑-๖.๖.๘ 

มติท่ีประชุม  อนุมติัการปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสูตร จ านวน ๘ หลกัสูตร ตามท่ีเสนอ  
 

 ๖.๗   ขออนุมติัปรบัปรุงรายวิชา 

เลขานุการสภามหาวิทยาลยั ช้ีแจงว่า  ส่วนงานต่างๆ เสนอขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา  โดยได้

ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม

คณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๑๔/๒๕๖๑  เมื่อวันพุธ ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วาระที่ ๖.๗.๑) 

และได้รับความเหน็ชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๑๕/๒๕๖๑  เมื่อวันพุธ ที่ ๘ สงิหาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๑ (วาระที่ ๖.๗.๒-๖.๗.๓) โดยเร่ิมใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามรายละเอยีด ดังนี้    



 

-๑๔- 

ระดับการศึกษา เสนอคร้ังนี้  รวม 

 อนุปริญญา - - 

 ปริญญาตรี ๒ ๒ 

 ประกาศนียบัตรบัณฑติ - - 

 ปริญญาโท ๔๙ ๔๙ 

 ประกาศนียบัตรบัณฑติช้ันสงู - - 

 ปริญญาเอก ๑๓ ๑๓ 

รวมทั้งสิ้น ๖๔ ๖๔ 

 

๖.๗.๑   ขอเปล่ียนรหัสรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี จ านวน ๓ รายวิชา ของ 

  คณะศิลปศาสตร์ 

๖.๗.๒   ขอปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี  จ านวน ๑ รายวิชา ของ 

  วิทยาลัยราชสดุา 

๖.๗.๓   ขอปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี   จ านวน ๒ รายวิชา  (มมศท ๑๐๒  

  และ มมศท ๑๐๓) ของคณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

สรุปมติท่ีขอ  เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติัการปรบัปรงุรายวิชาในวาระ ๖.๗.๑-๖.๗.๓ 

มติท่ีประชุม  อนุมติัการปรบัปรุงแกไ้ขรายวิชา  ตามท่ีเสนอ  
 

              ๖.๘    ขออนุมติัปริญญาบตัร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลยั ช้ีแจงว่า  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ร่วมผลิต

กระทรวงสาธารณสุข) ซึ่ งเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  และบัณฑิตวิทยาลัย ได้เสนอช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรต่างๆ ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว ตั้งแต่วันที่ส  าเรจ็การศึกษา เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตร  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวนทั้งสิ้น ๖๔ ราย แยกเป็นปริญญาเอก ๑๓ ราย  ปริญญาโท ๔๙ ราย และปริญญาตรี 

๒ ราย สรุปจ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ได้รับอนุมัตแิล้ว ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          อนึ่ง คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  คณะศิลปศาสตร์  วิทยาแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติ

แก้ไขข้อมูลของผู้ส าเรจ็การศึกษาที่ได้รับอนุมัตปิริญญาบัตร ที่ได้เสนอแล้ว ได้แก่ ขอแก้ไขช่ือสกุล รหัสประจ าตัว  แต้มเฉล่ีย

สะสมตลอดหลักสตูร  การได้รับปริญญาเกยีรตินิยม  จ านวนหน่วยกติ และแต้มเฉล่ียสะสมตลอดหลักสตูร  และวันที่ส  าเรจ็

การศึกษา  นอกจากนี้  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอถอนรายช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษาหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา ล าดับที่ ๕๓ เนื่องจากตรวจสอบพบว่ายังไม่ผ่านรายวิชา EGCE ๔๐๖ Bridge Design ท าให้จ านวนผู้ส าเรจ็

การศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ลดลง ๑ คน เหลือจ านวน ๕,๘๓๖ ราย  ตามรายละเอียดที่ปรากฏ

ในเอกสารประกอบการประชุม 

สรุปมติท่ีขอ   เสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาอนุมติั 

มติท่ีประชุม   ๑. อนุมติัปริญญาบตัรแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๖๔ ราย  

๒. อนุมติัการแกไ้ขขอ้มูลของผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีไดร้บัอนุมติัปริญญาบตัรไปแลว้ตามท่ี

คณะวิทยาศาสตร ์คณะวิศวกรรมศาสตร ์คณะส่ิงแวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์      

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  คณะศิลปศาสตร ์ วิทยาลยัแพทยศาสตร์

พระมงกุฏเกลา้ และบณัฑิตวิทยาลยั เสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เร่ืองแจง้เพือ่ทราบ 

 ๗.๑    รายงานผลการด าเนินการตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยั 

   ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินการตามมตสิภามหาวิทยาลัย 

ในการประชุมคร้ังที่ ๕๓๔  เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบผลการด าเนินการ

ของหน่วยงานตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติ  ซึ่งมีทั้งเร่ืองที่ด าเนินการแล้วเสรจ็ และเร่ืองที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

ตามรายละเอยีดที่ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม 

สรุปมติท่ีขอ เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่ทราบ 

มติท่ีประชุม รบัทราบ   



 

-๑๕- 

               ๗.๒ รายงานผลมติเวียนท่ีขออนุมติัจากกรรมการสภาฯ ในเร่ืองหลกัสูตรท่ีเสนอขอปรบัปรุง/

ปรบัปรุงแกไ้ข  และการขออนุมติัปริญญาบตัร/ประกาศนียบตัร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

  ตามที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ได้จัดท าเอกสารเวียนถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เพ่ือพิจารณาเร่ืองที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ ๕๓๔  ยังไม่ได้พิจารณา ในวาระที่ ๖.๒  เร่ืองขออนุมัติการปรับปรุง

หลักสตูร จ านวน ๒๒ หลักสตูร  วาระที่ ๖.๓  การขออนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสตูร จ านวน ๘ หลักสตูร และวาระที่ ๖.๔ การ

ขออนุมัติปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร แก่ผู้ส าเรจ็การศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๒,๓๘๐  ราย  และการแก้ไข

ข้อมูลผู้ที่ได้รับอนุมัติปริญญาไปแล้ว น้ัน บัดน้ี สิ้นสุดการเสนอขออนุมัติในเร่ืองดังกล่าวแล้วตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๑   ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว โดยมีผลการอนุมัติตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

ตามมติเวียนเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปมติท่ีขอ เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่ทราบ 

มติท่ีประชุม รบัทราบ    
 

               ๗.๓ ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง รายช่ือผูไ้ดร้บัรางวลัมหาวิทยาลยัมหิดล ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๖๐ 

   คณะกรรมการพิจารณารางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้พิจารณา และคัดเลือก

บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเด่น

เฉพาะทาง  ใน ๔  สาขา ดังนี้   ๑. สาขาความเป็นครู จ านวน ๒ ราย คือ (๑) รองศาสตราจารย์ นพ.สพุจน์ พงศ์ประสบชัย  

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  (๒) รองศาสตราจารย์พัสมณฑ ์คุ้มทวีพร ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน 

คณะพยาบาลศาสตร์  ๒. สาขาการวิจัย จ านวน ๑ ราย คือ  ศาสตราจารย์ ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกรด็  ภาควิชาเทคโนโลยี 

ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์  ๓. สาขาการประดิษฐแ์ละนวตักรรม  จ านวน ๑ ราย คือ  ศาสตราจารย์ ดร.นพ.นรัตถพล  

เจริญพันธุ์  สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  ๔. สาขาการบริการ จ านวน ๑ ราย คือ ศาสตราจารย์ นพ.อร่าม โรจนสกุล 

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดดังกล่าว จะเข้ารับ

พระราชทานรางวัลฯ ในพิธพีระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปมติท่ีขอ เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่ทราบ 

มติท่ีประชุม รบัทราบ และร่วมแสดงความยินดี 

   

             ๗.๔ ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง นโยบาย หลกัเกณฑ ์และวิธีการรบัคนพิการเขา้ศึกษาต่อ 

 ในมหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   ตามที่ส  านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ก าหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการที่ให้การอุดหนุน

ทางการศึกษา ส าหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕  ตอนพิเศษ ๓ ง  วันที่ 

๕ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งระบุในข้อ ๙ ว่าการย่ืนค าขอรับการอุดหนุน ให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งออกข้อก าหนด นโยบาย  

หลักเกณฑแ์ละวิธกีารรับนิสตินักศึกษาพิการเข้าเรียนในสดัส่วนหรือจ านวนที่เหมาะสม เพ่ือประกาศใช้ในแต่ละปีการศึกษา 

โดยได้มีหนังสอืส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๘/ว๘๗๘  ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เร่ืองการ

สนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาส าหรับนิสิต  นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจ า

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขอให้มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประกาศสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เร่ืองนโยบาย 

หลักเกณฑ์ วิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพ่ือใช้ในการยื่นเสนอขอการสนับสนุนเงิน

อุดหนุนทางการศึกษา พร้อมเอกสารอื่นๆ  ในการนี้  มหาวิทยาลัยได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ืองนโยบาย 

หลักเกณฑ ์และวิธกีาร รับคนพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามข้อก าหนดดังกล่าวแล้ว   

สรุปมติท่ีขอ เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่ทราบ 

มติท่ีประชุม รบัทราบ  
 

               ๗.๕ รายงานผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาดว้ยทุนมหิดล 

   รกัษาการแทนอธิการบดี แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนทุนการศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาเอก หรือศึกษาฝึกอบรมต่อในระดับเฉพาะทางหรือเทียบเท่า ในต่างประเทศแก่ผู้เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล 

หรือผู้ที่ประสงค์ที่จะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้น  มีผู้ส าเรจ็การศึกษาด้วยทุนดังกล่าว และ

กลับเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแล้ว จ านวน ๕ ราย  ซึ่งได้มารายงานตัวต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๕๐๒ 

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ แล้ว จ านวน ๒ ราย  ได้แก่ ๑) อาจารย์ณัฐนารี โพธิ์ศรีทอง และ ๒) อาจารย์

สมบูรณ ์พจน์ประสาท   บัดนี้   มีผู้ที่ส  าเรจ็การศึกษาด้วยทุนดังกล่าวเพ่ิมเติมอีกจ านวน ๓ ราย ซึ่งได้บรรจุเป็นอาจารย์แล้ว

และขอเข้ามารายงานตัวต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ตามรายช่ือดังนี้   ๑) อาจารย์ ดร.จักรกฤษ เจริญสขุ  สงักดัวิทยาลัย

ดุริยางคศิลป์  ส าเร็จการศึกษา สาขาวิชา Music Performance  จาก College of Music, University of Northern 



 

-๑๖- 

Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา   ๒) อาจารย์ ดร.สธุาทพิย์ ถิรคุณโกวิท สงักดัคณะศิลปศาสตร์ ส าเรจ็การศึกษาสาขาวิชา 

Second Language Studies with the concentration in language testing and course evaluation  ณ Purdue 

University ประเทศสหรัฐอเมริกา  และ ๓) อาจารย์ ดร.พรรษกร ตันรัตนะ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ส าเร็จการศึกษา 

สาขาวิชา Cellular and Molecular Pathology  ณ The University of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา   

สรุปมติท่ีขอ เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่ทราบ 

มติท่ีประชุม รบัทราบ และร่วมแสดงความยินดี 
 

               ๗.๖ การเสนอขอตั้ งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เพิม่เติมครั้งท่ี ๓ ของส่วนงานของมหาวิทยาลยั 

   มหาวิทยาลัยเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เพ่ิมเติมคร้ังที่ ๓ เนื่องจากคณะสตัวแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

มีความจ าเป็นต้องขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  อกีจ านวน ๑๐๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อย

ล้านห้าแสนบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๖  ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติต้นปี (๔๔,๘๔๕,๓๓๖,๘๐๐ บาท)  ซึ่งอธกิารบดี

ได้อนุมัติแล้ว จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  ทั้งนี้  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ

และการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๙ ก าหนดว่า หากวงเงินงบประมาณเพ่ิมเติมทั้งหมดไม่เกนิร้อยละ ๕ ของงบประมาณ

ประจ าปีที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติไว้แล้ว ให้อธกิารบดีอนุมัติและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

สรุปมติท่ีขอ เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่ทราบ 

มติท่ีประชุม รบัทราบ  
 

               ๗.๗ การด าเนินการและลงโทษทางวินยัแก่ผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลยั จ านวน ๑๓ ราย 

  มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการทางวินัยและมีค าสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้ปฏบิัติงานในมหาวิทยาลัย

จ านวน ๑๓ ราย  ดังนี้  

   ก. กรณีการกระท าความผิดวินยัอย่างไม่รา้ยแรง จ านวน ๓ ราย ได้แก่ (๑) ลูกจ้างประจ า

เงินงบประมาณ ต าแหน่งช่างไม้ สงักัดคณะพยาบาลศาสตร์ ได้หยิบกระเป๋าสตางค์ของนักศึกษาในห้องซักผ้าของหอพัก

ของคณะฯ ซ่ึงเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่รักษาจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนที่น ามาใช้บังคับ

แก่ลูกจ้างโดยอนุโลม คณะพยาบาลศาสตร์จึงมีค าสั่งลงโทษตัดค่าจ้างร้อยละ ๕ เป็นเวลา ๒ เดือน (๒) ลูกจ้างประจ า

เงินนอกงบประมาณ ต าแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย สงักัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี กระท าการ

ลวนลามผู้ใต้บังคับบัญชาในขณะปฏิบัติหน้าที่ กรณีจึงเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ฐานไม่รักษาช่ือเสยีงของตนและรักษา

เกยีรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ของตนมิให้เสื่อมเสยี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี จึงมีค าสั่งลงโทษตัดเงินเดือน 

ร้อยละ ๕ เป็นเวลา ๒ เดือน  (๓) พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา สงักัดส านักงานอธิการบดี ได้ร่วมกัน

ทะเลาะวิวาท มีการท าร้ายร่างกายซ่ึงกันและกันกับนักศึกษาช้ันปีที่ ๒ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

ซ่ึงเป็นการกระท าที่ไม่เหมาะสมและถือเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานพนักงานมหาวิทยาลัยต้องรักษาช่ือเสยีง

ของตนและรักษาเกยีรติศักดิ์ของต าแน่งหน้าที่ของตนมิให้เสื่อมเสยี มหาวิทยาลัยจึงมีค าสั่งภาคทณัฑ ์เป็นเวลา ๖ เดือน 

   ข. กรณีกระท าความผิดวินยัอย่างรา้ยแรง จ านวน ๑๐ ราย ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานสงักัดคณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  จ านวน ๙ ราย และสังกัดส านักงานอธิการบดี ๑ ราย กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณี

มิได้มาปฏิบัติงานติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าเจด็วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึง

ความจงใจไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง กฎ ข้อบังคับ ประกาศ และแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๔๕(๒) ของข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยจึงมีค าสั่งลงโทษ

ปลดออกจากงาน ทั้ง ๑๐ ราย 

สรุปมติท่ีขอ เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่ทราบ 

มติท่ีประชุม รบัทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี ๘    เร่ืองอ่ืนๆ 

  ๘.๑        การโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลยัมหิดล   

    รกัษาการแทนอธิการบดี แจ้งว่า ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสทิธิ์ ตันติศิรินทร์ ให้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล มีผลตั้งแตวันที่ 

๑๐ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ืองแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับลงวันที่ ๑๔ สงิหาคม  

๒๕๖๑  ในโอกาสน้ี  ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ นพ.ประเวศ วะส ี เป็นตัวแทนที่ประชุมมอบช่อดอกไม้เพ่ือแสดงความ

ยินดี กบัศาสตราจารย์เกยีรติคุณ นพ.ไกรสทิธิ์  ตันติศิรินทร์   

สรุปมติท่ีขอ         เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่ทราบ 

มติท่ีประชุม   รบัทราบ และร่วมแสดงความยินดี 



 

-๑๗- 

  ๘.๒        การช้ีแจงและขออภยักรณีการกล่าวหาคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 

    ประธานสภาคณาจารย  ์ช้ีแจงว่า ตามที่อาจารย์ ดร.เจษฎา ธรรมวณิช ประธานสภาอาจารย์

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้ท าหนังสือถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนงาน กล่าวหาคณะกรรมการสรรหา

คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ว่าด าเนินการสรรหาด้วยความไม่สจุริต ไม่โปร่งใส และได้มีการแจ้งความด าเนินคดีด้วย นั้น 

    บัดนี้  คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และประธานสภาอาจารย์วิทยาลัยดุริยางคิลป์ ได้ท าหนังสือ

ช้ีแจงกรณีที่มีการกล่าวหาดังกล่าว ว่าข้อร้องเรียนไม่เป็นความจริงแต่ประการใด เป็นความเข้าใจที่คลาดเคล่ือน อันเป็น

มูลเหตุให้เกิดความเสื่อมเสยีช่ือเสยีงต่อคณะกรรมการสรรหาฯ จึงขอแสดงความรับผิดชอบด้วยการออกหนังสอืช้ีแจง

ข้อมูลที่ถูกต้อง และขออภัยต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และจะด าเนินการแจ้งทุกส่วนงานได้รับทราบต่อไป พร้อมกันนี้  

ทางวิทยาลัยฯ ได้ช้ีแจงและขออภัยกรณกีล่าวหาดังกล่าว ใน Music Journal ของวิทยาลัยฯ ด้วย  

สรุปมติท่ีขอ         เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่ทราบ 

มติท่ีประชุม   รบัทราบ   

 
  ๘.๓        การประชุมสภามหาวิทยาลยัมหิดล ครั้งต่อไป   

    ก าหนดประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังต่อไป คือวันพุธ ที่ ๑๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา  

๑๓.๐๐  น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกยีรติคุณ นายแพทย์นท ีรักษ์พลเมือง ช้ัน ๕  อาคารส านักงานอธกิารบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

สรุปมติท่ีขอ         เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่ทราบ 

มติท่ีประชุม   รบัทราบ   

 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๒๕ น.  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 (ศาสตราจารยค์ลินิก นพ.โชคชยั  เมธีไตรรตัน)์ 

รกัษาการแทนรองอธิการบดี 

เลขานุการสภามหาวิทยาลยั 

 
 
 
 
 
 

 (นางสาวมยุรี  แยม้ศรี) 

ผูจ้ดัท ารายงานการประชุม 

 
 

 
 

 (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อรลชัชา  ศิวรกัษ)์ 

ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลยั 

ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 
 
 

 

 


